



ที่ ศธ 04114 / ว 1553

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถ.วิวิธสุรการ อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 14100

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ศธ 04114 / ว 1183 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2556

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานให้กับทุกโรงเรียนแล้วนั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการดังนี้

1. การรับ - ส่งหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2556 ให้สำนักงานส่วนกลาง  
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทดลองใช้งานระบบงาน  
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ควบคู่กับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) รวมทั้งการใช้งานกับโรงเรียน  
ในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
2. การรับ - ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้สำนักงานส่วนกลาง กับสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เริ่มใช้งานจริงระบบงานสำนักงาน  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขต  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
3. การรับ - ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
กับโรงเรียนเอกชน ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ไปพลางก่อน เนื่องจากระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้รองรับการใช้งานต่อไป

หากมีข้อสงสัยในการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สามารถติดต่อผ่านอีเมล

[e-office56@obecmail.obec.go.th](mailto:e-office56@obecmail.obec.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มอำนวยการ

โทร. 042-611532 ต่อ 12